

บทคัดย่อ

วิชา บธ.851 : วิชาการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง

ชื่อเรื่อง : วิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของ
นักลงทุนรายย่อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ผู้จัดทำ : นายภาณุพงศ์ ภูมิวิเศษ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.พนม พรหมกันธา
หลักสูตร : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยพายัพ
วันที่อนุมัติผลงาน : 20 พฤศจิกายน 2543
จำนวนหน้า : 51 หน้า

การค้นคว้าด้วยตนเองเรื่อง “วิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่” มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุนรายย่อย ที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ศึกษาวิธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย และทดสอบสมมติฐาน

ในการวิจัยครั้งนี้ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญประกอบกับการสัมภาษณ์ โดยใช้แบบสอบถามจำนวน 270 ชุด และแบ่งกลุ่มตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นประจำ และกลุ่มนักลงทุนรายย่อยที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นบางครั้ง

สมมติฐานในการวิจัยครั้งนี้คือ กลุ่มนักลงทุนรายย่อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งโดยกลุ่มที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์ประจำและกลุ่มที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นบางครั้งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งแบ่งเป็น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค และกระแสข่าว ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน ซึ่งวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ดังกล่าวจะแบ่งออกเป็น 3 วิธี คือ วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน กระแสข่าว และวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิค ส่วนสถิติที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ตารางแจกแจงความถี่ ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test

ผลการศึกษาปัจจัยส่วนบุคคลของนักลงทุนรายย่อย กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ช่วงอายุระหว่าง 25-34 ปี อาชีพธุรกิจส่วนตัว ระดับการศึกษาปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง

10,000 – 30,000 บาท วงเงินลงทุนต่ำกว่า 500,000 บาท กลุ่มตัวอย่างเป็นสมาชิกบริษัทค้าหลักทรัพย์มากกว่า 1 บริษัท การเข้ามาบริษัทค้าหลักทรัพย์ของกลุ่มตัวอย่างมีการเข้ามาเป็นบางครั้ง

ผลการศึกษาวีธีวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ของนักลงทุนรายย่อย คือ วิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทั้ง 3 วิธีมีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มตัวอย่างในระดับมาก และเมื่อพิจารณาแต่ละวิธี พบว่า วิธีวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยมากที่สุดคือ ปัจจัยทางด้านภาวะเศรษฐกิจ ส่วนปัจจัยพื้นฐานอื่นๆ มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก วิธีวิเคราะห์กระแสข่าวที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อย โดยรวมมีระดับความสำคัญมาก แต่เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยเลขคณิตพบว่า นักลงทุนรายย่อยให้ความสำคัญกับข่าวผลประกอบการของบริษัทที่เราลงทุนมากที่สุด รองลงมาคือ ข่าวตลาดหุ้นต่างประเทศ ข่าวเปลี่ยนแปลงนโยบายการเงิน การคลัง และวิธีวิเคราะห์ทางเทคนิคที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนรายย่อยในระดับมากคือ เส้นแนวโน้ม Moving Averages ปริมาณการซื้อขาย ดัชนีการแกว่งตัว Line Chart , K Chart , Bar Chart เครื่องมือดัชนีกำลังสัมพันธ์ ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ร่วมทาง/แยกทาง เส้นบวก/เลขสะสม ส่วนวิธีอื่นนอกจากนี้มีความสำคัญในระดับปานกลาง

การทดสอบสมมติฐาน ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 พบว่า กลุ่มนักลงทุนรายย่อย ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นประจำและกลุ่มที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นบางครั้งมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์ซึ่งแบ่งเป็น การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน การวิเคราะห์ปัจจัยทางด้านเทคนิค และกระแสข่าวที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ไม่แตกต่างกัน

ห้วงค้าหลักทรัพย์และโบรกเกอร์ควรจัดให้มีการให้ความรู้กับกลุ่มนักลงทุนรายย่อยเพื่อให้เกิดแนวคิดในการใช้วิธีการวิเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการวิเคราะห์ทางด้านพื้นฐานซึ่งเป็นเครื่องมือชี้แนะในการเลือกหลักทรัพย์ที่จะลงทุน วิธีการวิเคราะห์กระแสข่าว ที่บ่งชี้ว่าควรเข้าทำการซื้อขายในตลาดเมื่อไร และวิธีการวิเคราะห์ทางด้านเทคนิคซึ่งเป็นการหาจังหวะเข้าทำการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยเฉพาะวิธีการวิเคราะห์ทางเทคนิค เพราะนักลงทุนรายย่อยไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าที่ควร

กลุ่มนักลงทุนที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นประจำ ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการวิเคราะห์หลักทรัพย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อการตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ที่มีประสิทธิภาพ ส่วนกลุ่มนักลงทุนที่มาทำการซื้อขายหลักทรัพย์ในห้วงค้าหลักทรัพย์เป็นบางครั้ง ควรหาความรู้เพิ่มเติมกับทางห้วงค้าหลักทรัพย์ที่เป็นสมาชิก เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต่อเนื่อง เวลาที่ไม่ได้มาที่ห้วงค้าหลักทรัพย์ และไม่ควรรอจนไหวต่อกระแสข่าวมากเกินไป